



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๑๓๖๗๑ (รติมาส)

ที่ ยธ ๐๙๐๗/๑๖

วันที่

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงยุติธรรม ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๑๓/๑๑๐๘๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๑) ซึ่งรายละเอียดคู่มือฯ กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่งใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต, ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่, ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่ง สกธ. ได้รับการกำหนดให้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด (เอกสารแนบ ๒) ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมิน และจัดส่งข้อมูลแผนฯ รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนฯ ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงยุติธรรม ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงยุติธรรม ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๑๓/๑๑๓๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ แจ้งเรื่องสำนักงาน ป.ป.ท. ขยายระยะเวลาการส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนฯ (ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ) เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความล่าช้ากว่ากรอบเวลาปกติ ส่งผลให้หน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ ยังไม่ทราบกรอบวงเงินงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการล่าช้า จึงอาจส่งผลให้ไม่สามารถทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ได้ตามกรอบระยะเวลาเดิมที่กำหนดไว้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงยุติธรรม จึงได้ขยายระยะเวลาการส่งรายงานข้อมูลของหน่วยงาน คือ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนฯ ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๓)

๒. ข้อเท็จจริง

ก.พ.ร. ได้ดำเนินการพิจารณาแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่ง สกธ. ได้รับการกำหนดให้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด และตรวจสอบข้อมูลกับกลุ่มงานแผนและงบประมาณ สล. พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของ สกธ. คือ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติของ กนป. รวมทั้ง ก.พ.ร. ได้ประสานหารือกับ กนป. และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของ สกธ.

ประจำปี ...

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สอดคล้องตามแนวทางฯ และรูปแบบที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๔

๓. ข้อพิจารณา

ก.พ.ร. ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินงานเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
ของ สกธ. เป็นไปตามแนวทางฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นควรจัดส่งข้อมูลแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงการทุจริต สกธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงยุติธรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ก.พ.ร.จะได้มีหนังสือส่งข้อมูลไปยัง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลในช่องทางที่กำหนดต่อไป



(นางสาววิจิตฐภรณ์ อนุหนายนน์)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คำสั่งการ : เพื่อโปรดพิจารณา



(นายชาติร์ จันทรเพ็ญ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

วันที่ ๐๔ มี.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๕:๐๗

คำสั่งการไม่ได้ถูกแก้ไข

ชื่อใบรับรองที่ใช้ลงนาม : นายชาติร์ จันทรเพ็ญ

* Invisible Digital Watermarking Methodology for Image Validation

คำสั่งการ : **ดำเนินการตามเสนอ**

พันตำรวจโท



(พงษ์ธร ธีญญสิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

วันที่ ๐๔ มี.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๖:๑๙

คำสั่งการไม่ได้ถูกแก้ไข

ชื่อใบรับรองที่ใช้ลงนาม : "พตทพงษ์ธร ธีญญสิริ"

*** Invisible Digital Watermarking Methodology for Image Validation**